



ความอยู่ดีมีสุขของ “สุชาดา”



“เข้าหน้าฝนทีไร เพื่อนๆ ในหมู่บ้านเป็นไข้เลือดออกเยอะเลยคะ หนูเลยอยากมีความรู้เพื่อป้องกันตัว และเป็นกระบอกเสียงบอกให้พวกเขา รู้จักป้องกันตัวเองจากโรคมะลาเรียและไข้เลือดออก” สุชาดานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พุดถึงแรงจูงใจในการมาร่วมค่ายอบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขน้อย” กับเพื่อนต่างโรงเรียนอีก 30 กว่าคน

สุชาดา เป็นเด็กในความอุปการะ ที่หมู่บ้านประจำไม้ หนึ่งใน 7 พื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียจำนวนมาก ข้อมูลจากสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ ในปี 2557 มีรายงานตัวเลขผู้ป่วย 223 คน ใน 7 ตำบล เนื่องจากเป็นอำเภอที่มีพื้นที่อยู่ติดชายแดน คนในชุมชนส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ มีการใช้ภาษาหลากหลาย พวกเขาสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ การเข้าถึงบริการด้านสุขอนามัยยังมีไม่เพียงพอ

สุชาดาและเพื่อนๆ ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็น อสม.น้อย หลังเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง 3 วันในค่าย เธอได้นำความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทำกัน ออกเดินรณรงค์ในหมู่บ้านของ

เธอ เพื่อเด็กๆ และคนในชุมชนจะได้รู้จักการแพร่ระบาด การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การดูแลคนในครอบครัว เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย

เธอและเพื่อนๆ ยังร่วมทำหน้าที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนของเธอ “เราแบ่งกันเป็นกลุ่ม มีแบบฟอร์มไว้จดบันทึกการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กลุ่มของหนูจดบันทึกการค้นพบและกำจัดลูกน้ำยุงลายได้มากที่สุด เวลาเจอแต่ละทีก็ใจกันใหญ่ ช่วยกันกับเพื่อนๆ สนุกดี ครูคอยเป็นที่ปรึกษา และพี่ อสม.ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือพวกหนูค่ะ”

โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ทองผาภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี

เงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาทอย่างต่อเนื่องของท่าน ได้ช่วยนำการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขสู่เด็ก ครอบครัว ชุมชน พวกเขาขอส่งคำขอบคุณจากใจมาถึงท่านผ่านรายงานความก้าวหน้าปีที่ 4 ท่านจะได้ทราบถึงการดำเนินงานพัฒนาด้านการศึกษา ที่ช่วยให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ สุขภาพแข็งแรง ทานอาหารมีประโยชน์ มีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง ครอบครัวได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อนำเด็ก ครอบครัว และชุมชนไปสู่ความอยู่ดีมีสุข



มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 0-2022-9200 ถึง 2 | โทรสาร 0-2022-9203 ถึง 5 www.worldvision.or.th | info@worldvision.or.th



ความอยู่ดีมีสุขของเด็กในความอุปการะของท่านที่...
โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน
ทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี



โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน ทองผาภูมิ เริ่มดำเนินงานพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชนในปี พ.ศ. 2553

ใน 7 ตำบลของอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่

- ตำบลชะแล
- ตำบลห้วยเขย่ง
- ตำบลปิล็อก
- ตำบลท่าขนุน
- ตำบลหินลาด
- ตำบลสหกรณ์นิคม
- ตำบลลิ้นถิ่น

โดยมีโครงการหลัก 4 ด้านคือ

- การศึกษา
- การอุปการะเด็ก
- สุขภาพอนามัย
- เศรษฐกิจ

ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ **1,500** คน

เติบโตพร้อมด้านการศึกษา



เด็กในความอุปการะได้รับปัจจัยการศึกษา เพื่อช่วยให้มีความพร้อมในการเรียน และมีโอกาสเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน ช่วยพัฒนาครู **23** คน ให้ได้รับการฝึกทักษะที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ไปศึกษาดูงานการดูแลเด็ก มอบสื่อการเรียนการสอนให้เด็กชั้นอนุบาล **15** โรงเรียน สนับสนุนอุปกรณ์การทำสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ให้แก่เด็กชั้นประถม 1 – 6 โรงเรียนบ้านจันเจดีย์ ช่วยให้เด็กนักเรียนมีคะแนนการเรียนดีขึ้น ส่วนที่โรงเรียนบ้านหินลาด สนับสนุนจัดกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ให้แก่เด็กชั้นประถม 98 คน ซึ่งมีผลการเรียนอ่อน โดยให้เพื่อนที่เรียนเก่งมาช่วยติวและสอนเพื่อน เด็กๆ ได้เรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

สนุกกับการเรียนรู้



เด็ก **111** คน ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมือง มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม โดยผ่านการเข้า “ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน” เรียนรู้การเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่น แบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน 50 ครอบครัวเด็กจากการจัด “ค่ายครอบครัว” สานรักสานความอบอุ่น เด็กเรียนรู้การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ขณะที่ผู้ปกครองมีโอกาสใกล้ชิดและใช้เวลาอยู่กับลูกมากขึ้น

สุขภาพดี



ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ **81** ครอบครัว โดยการสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมี และเข้าโครงการลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ผลพลอยได้ที่ตามมาคือ คุณภาพดินและน้ำดีขึ้น เกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรง และได้ผลผลิตมีคุณภาพ

จัดอบรมความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เรื่องอนามัยแม่และเด็ก ให้นำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดแก่คนในชุมชน การดูแลหญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงมีครรภ์ และโภชนาการสำหรับแม่และเด็ก ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในชุมชน และติดตามเก็บข้อมูลสุขภาพ รวมไปถึงจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กเล็กในด้านโภชนาการอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 0 – 5 ปี เพื่อลดจำนวนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ

พัฒนาให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังป้องกันโรคขึ้น โดยมีเด็กๆ ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ อสม. น้อย ทั้งนี้มีการจัดค่ายให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและการป้องกัน การควบคุมโรคในชุมชนและโรงเรียน และฝึกการส่งข่าวสื่อสารเพื่อความแม่นยำของการเฝ้าระวังป้องกันชุมชนให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น ปัจจุบันมีอาสาสมัครทั้งผู้ใหญ่และเด็กในกลุ่มเฝ้าระวังโรค 160 คน และสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ครอบครัวได้รับการส่งเสริมอาชีพ



ส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทำอาชีพ ให้ความรู้การอบรมทฤษฎี และพาไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดให้กลุ่มต่างๆ ปัจจุบันมี 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ กลุ่มปุ๋ย กลุ่มทำอาหาร กลุ่มทำขนม และกลุ่มเกษตรผสมผสาน นอกจากนี้ยังพาไปศึกษาด้านวิชาการและเทคโนโลยี การปลูกมันสำปะหลัง การเลี้ยงสัตว์ การเกษตรผสมผสาน และการปรับปรุงดินในการเพาะปลูกพืชไร่